

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN BÌNH SƠN**

Số ~~3475~~ 3475/UBND-TCD  
V/v tham mưu xử lý đơn  
của công dân

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Sơn, ngày 08 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra huyện.

Ngày 02/11/2021, UBND huyện nhận được đơn ghi ngày 30/10/2021 của ông Trần Thanh Ba, ở đội 5, thôn Xuân Yên Đông, xã Bình Hiệp.

**Nội dung đơn:** Yêu cầu trả lời và giải quyết đơn khiếu nại cho công dân theo Công văn số 102/TCD của Ban Tiếp công dân tỉnh (cụ thể có đơn của công dân và Công văn số 102/TCD ngày 23/6/2021 của Ban Tiếp công dân tỉnh gửi kèm).

Qua xem xét, Chủ tịch UBND huyện chuyển đơn và yêu cầu Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra huyện nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch UBND huyện xem xét xử lý đơn của công dân theo đúng quy định, báo cáo kết quả UBND huyện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Phòng TN&MT huyện;
- UBND xã Bình Hiệp;
- Ông Trần Thanh Ba (để biết);
- VP: C, PCVP, CVNC, Website;
- Lưu: VT, TCD.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Tổng Văn Tuấn**

UBND HUYỆN BÌNH SƠN	
ĐƠN SỐ: 109	Ngày: 02-11-2021
Chuyên: .....	
Số và ký hiệu HS: .....	

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

## ĐƠN YÊU CẦU

Kính gửi : UBND Huyện Bình Sơn

Tôi tên: Trần Thanh Ba – 62 tuổi

Địa chỉ thường trú : Đội 5, thôn Xuân Yên Đông, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Nay tôi làm đơn yêu cầu này kính gửi quý cấp xem xét sự việc như sau :

Nguyên tháng 6 năm 2018 tôi có làm đơn khiếu nại về đất hương hỏa ông bà để lại gửi đến UBND xã Bình Hiệp và UBND huyện Bình Sơn. Sau hơn 2 năm các cấp đã có câu trả lời không đúng và không thỏa đáng, nên ngày 21/6/2021 tôi có gửi đơn đến UBND tỉnh Quảng Ngãi và đến ngày 23/6/2021 có nhận được công văn trả lời của UBND tỉnh Quảng Ngãi ( có kèm theo đơn và công văn trả lời ) nhưng không thấy UBND huyện Bình Sơn có câu trả lời.

Nay tôi làm đơn này yêu cầu UBND huyện Bình Sơn trả lời và giải quyết đơn thư khiếu nại cho công dân theo công văn số 102/TCD của UBND tỉnh Quảng Ngãi để tôi có được câu trả lời thỏa đáng và có cơ sở để tiếp tục khiếu nại đến các cấp cao hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Bình Hiệp, ngày 30 tháng 10 năm 2021

Người làm đơn



Trần Thanh Ba

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi : UBND Tỉnh Quảng Ngãi

Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Ngãi

Tôi tên là : Trần Thanh Ba Sinh năm : 1962

Địa chỉ thường trú : Đội 5 – Thôn Xuân Yên – Bình Hiệp – Bình Sơn – Quảng Ngãi

Nay tôi làm đơn này gửi đến quý cấp để khiếu nại việc như sau :

Ngày 05/06/2018, tôi có làm đơn gửi đến UBND xã Bình Hiệp, UBND huyện Bình Sơn, UBND tỉnh Quảng Ngãi để khiếu nại về việc đất hương hỏa của nhà tôi bị các ông:

1. Phạm Thừa – Nguyên Trưởng thôn Xuân Yên
2. Nguyễn Hà Thanh – Nguyên Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp
3. Phạm Phương – Nguyên Chủ tịch UBND Huyện Bình Sơn

Hợp thức hóa đổi đất trong xóm ra đường Quốc lộ 1A cho ông Phạm Thừa.

Tôi và nhân dân xã Bình Hiệp thấy không hợp lý và thắc mắc không biết có lợi ích nhóm trong việc hợp thức hóa đổi đất này hay không ?

Phần đất đổi này là đất hương hỏa của nhà tôi - Nguyên nhà tôi có 2 mảnh ruộng hương hỏa dùng để sản xuất và lo cúng giỗ thờ tự, mảnh đất tôi đang ở là mảnh đất bờ trây, và mảnh đất đổi cho ông Phạm Thừa – Trưởng thôn lúc đó là mảnh đất rộc vùng, và có chiều dài từ cổng rộc vùng đến nhà ông Nguyễn Đức Như – thửa đất số 71 tờ bản đồ số 17. Trong lúc vì cuộc sống khó khăn tôi phải đi làm ăn xa, các ông nói trên đã hợp thức hóa đổi đất trong xóm cho ông Phạm Thừa ra ngoài đường quốc lộ trên thửa đất rộc vùng của gia đình tôi.

Vì chiến tranh loạn lạc, nhưng qua tìm hiểu thì đất của gia đình tôi có từ năm 1971 và sử dụng ổn định đến năm 1977.

Về phần gia đình tôi thì mẹ tôi năm 1977 bị què chân và không đi lại được, tôi lúc đó 16 tuổi, chị có chồng năm 1972, ở với chồng và không ở cùng với gia đình tôi vì vậy tôi là con trai một và là trưởng nam.

Hòa bình lập lại, vào năm 1977 nhà nước có chủ trương đưa đất vào HTX và gia đình tôi đã không ký giấy đồng ý đưa đất vào nhưng đất nhà tôi vẫn được đưa vào.

Hai mảnh đất nói trên nếu sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh quốc gia thì gia đình tôi không có ý kiến và khiếu nại gì. Nhưng việc đổi đất cho ông Phạm Thừa là phục vụ mục đích cá nhân và khi thực hiện việc đổi đất đã không được công khai cho gia đình tôi và nhân dân trong xã được biết. Hiện tại UBND xã Bình Hiệp lại lấy đất để làm nhà văn hóa thôn, trong khi sự việc vẫn chưa được giải quyết vì thế nên tôi thấy bất hợp lý và tôi KHÔNG ĐỒNG Ý.

Khi tôi làm đơn khiếu nại gửi đến UBND Huyện Bình Sơn thì thanh tra Huyện Bình Sơn đã không tìm hiểu kỹ sự việc và đã trả lời không đúng về việc : Gia đình tôi không có bà Trần Thị Hạnh, nhưng thanh tra Huyện vẫn đưa vào văn bản để trả lời cho người dân và đến hiện tại tôi đã không còn tin tưởng vào thôn, xã, huyện có thể xử lý sự việc của tôi một cách thỏa đáng và đúng pháp luật.

Nay tôi làm đơn khiếu nại này kính đề nghị UBND Tỉnh thanh tra lại sự việc và có câu trả lời cho gia đình tôi nói riêng và nhân dân nói chung một cách hợp lý và đúng Pháp luật.

Trong khi chờ quý cấp trả lời đơn khiếu nại và giải quyết sự việc, tôi yêu cầu tổ chức, các cá nhân không được sử dụng, xâm phạm đến thửa đất rộc vùng này cho đến khi có câu trả lời cuối cùng.

Tôi xin chân thành cảm ơn quý cấp

Bình Hiệp, ngày 28 tháng 10 năm 2021

Người làm đơn



Trần Thanh Ba